

Hội thảo thống kê về việc làm phi chính thức tại Việt Nam

Ngày 5/4/2017, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội đã tổ chức Hội thảo thống kê về việc làm phi chính thức tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo.

Việc làm phi chính thức ở Việt Nam đang ở mức khá cao, số người có việc làm phi chính thức chiếm phần lớn trong lực lượng lao động tại Việt Nam. TCTK đã tiếp cận với khái niệm về khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức từ khá sớm. Tuy nhiên các khái niệm, định nghĩa cũng như việc xác định khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức sử dụng tiêu chí nào cũng khá phức tạp và chưa có sự đồng thuận cao giữa TCTK và các Bộ ngành, các nhà nghiên cứu dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình thu thập dữ liệu phục vụ cho chính sách. Hội thảo lần này là cơ hội để rà soát lại các khái niệm, định nghĩa quốc tế và bối cảnh của Việt Nam, từ đó thống nhất các tiêu chí cho việc đo lường và tính toán các chỉ tiêu năm.



Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

TỔNG CỤC THỐNG KÊ TỔ CHỨC THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, từ ngày 10-12/3/2017, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Trường đại học Vinh, Trường đại học Cần Thơ, tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức năm 2016-2017. Ông Nguyễn Văn Liệu - Phó Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh đây là kỳ thi quan trọng giúp hoàn thiện nhân lực cho ngành Thống kê và đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Có 3564 thí sinh đăng ký thi tuyển và 73 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đợt này.

Cho đến nay, công tác chấm thi cơ bản đã hoàn thành, Tổng cục trưởng TCTK cũng đã ra Quyết định số 229/QĐ-TCTK ngày 17/3/2017 công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch đối với 17 trường hợp đặc biệt tiếp nhận không qua thi tuyển trong kỳ thi tuyển, đây là những thủ khoa đạt loại xuất sắc, loại giỏi của các cơ sở đào tạo trong nước ngoài.



Các thí sinh tham dự kỳ thi



Hội đồng kiểm tra sát hạch các thí sinh tại khu vực Miền Trung

Họp báo công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2016

Ngày 11/4/2017, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng tổ chức Họp báo công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2016.

Trong khuôn khổ buổi Họp báo, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK Giới thiệu một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 và giai đoạn 2000-2015, gồm các nội dung chính: (1) Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2016; (2) Một số chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố bình quân giai đoạn 2000-2015. Đại diện các báo, đài đã đặt ra nhiều câu hỏi về tình hình phát triển doanh nghiệp, những khó khăn tồn tại và hướng giải quyết. Tất cả các câu hỏi đều được Lãnh đạo TCTK và Lãnh đạo các cơ quan liên quan giải đáp thỏa đáng.



Ban chủ tọa chỉ đạo buổi Họp báo

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thực hiện Quyết định Số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, trong tháng 3/2017, các tỉnh, thành phố đã đồng loạt tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Đây là một trong những cuộc Tổng điều tra lớn nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Theo Kế hoạch, thời điểm Tổng điều tra đối với khối doanh nghiệp và các đơn vị hành chính, sự nghiệp bắt đầu từ ngày 01/4/2017, khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7/2017. Kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12 năm nay.

Một số hình ảnh về Tổng điều tra kinh tế năm 2017:



Ban chỉ đạo Trung ương
tổ chức Hội nghị tập huấn



Hội nghị tập huấn tại Hà Nội



Hội nghị tập huấn tại Quảng Ninh



Điều tra thực địa tại Nghệ An



Hội nghị tập huấn tại Đồng Nai



Hội nghị tập huấn tại Đắk Lắk

Tập huấn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01/4/2017

Từ ngày 14-16/3/2017 Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2017 cho Lãnh đạo Cục Thống kê, giảng viên chủ chốt của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các giám sát viên Trung ương. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.



Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành trên phạm vi cả nước, năm nay có thu thập thêm "Thông tin về thành viên hộ di cư ra nước ngoài" để thí điểm ước tính và phân tích thông tin về số người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Các học viên sau khi được nghe giảng về lý thuyết sẽ được tiến hành thực nghiệm tại địa phương.

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2017, thời gian điều tra khoảng 20 ngày với 7640 địa bàn, tương đương 305,6 nghìn hộ.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

Đoàn thống kê Nhật Bản sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam

Để thúc đẩy hợp tác song phương giữa Thống kê Nhật Bản và Thống kê Việt Nam, đoàn khảo sát của Cơ quan Thống kê Nhật Bản đã thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (TCTK) Việt Nam từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi đón tiếp.

Trong chuyến thăm và làm việc với TCTK, cơ quan Thống kê Nhật Bản đã tìm hiểu về các nội dung: (1) Tổng quan các hoạt động, thuận lợi và thách thức hiện nay của TCTK; (2) Sử dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê của TCTK; (3) Công tác thống kê địa phương. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác Nhật Bản đã đến thăm và làm việc với Cục Thống kê Đà Nẵng, Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>



Các đại biểu đại diện hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm tại buổi đón tiếp

VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

Ngày 31/3/2017, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức nghiệm thu chính thức 01 Đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tin học hóa Từ điển Thống kê Việt Nam phục vụ cho khai thác, cập nhật trực tuyến”; nghiệm thu sơ bộ 02 Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp tiếp cận nghèo theo hướng đa chiều và đề xuất áp dụng ở Việt Nam” và “Nghiên cứu áp dụng khuyến nghị của Liên hợp quốc năm 2008 về thống kê công nghiệp vào Thống kê Việt Nam”. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều nhất trí đánh giá đây là những đề tài có tính thực tiễn rất cao, kết quả nghiên cứu về cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu, nội dung đã đề ra. Hội đồng cũng chỉ ra một số nội dung cần bổ sung, hoàn thiện trong báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.



Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài Nghiên cứu phương pháp tiếp cận nghèo theo hướng đa chiều và đề xuất áp dụng ở Việt Nam



Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài Nghiên cứu áp dụng khuyến nghị của Liên hợp quốc năm 2008 về thống kê công nghiệp vào Thống kê Việt Nam